

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp theo hướng cùng đồng hành và cùng chia sẻ. Quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính một cách thực chất, hiệu quả, nhất là đối

với các thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các hiệp hội ngành nghề trong phân biện chính sách, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Việc Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020 rất cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các

cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, dẫn dắt sự phát triển của mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị sau lớp bồi dưỡng, các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của từng cán bộ trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở

từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện cấp mình quản lý.

CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là mong muốn của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh để động viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và bàn giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2020 diễn ra chiều ngày 26/11. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; Vũ Mạnh Hiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số số,

ngành, đơn vị, địa phương. Tỉnh đến ngày 26/11/2020, tổng thu nội địa trên địa bàn thực hiện 5.477 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 77,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kết quả đó có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, nhất là 14 doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn như: Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Tân Độ, Công ty Cổ phần

Sợi EIFFEL, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long... với tổng số thuế ước nộp cả năm 2020 đạt trên 1.500 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời cho biết cần bộ, người lao động quyết tâm vượt khó và phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương công đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, sáng tạo vượt lên khó khăn, duy trì hoạt

động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tích cực đóng góp cho nguồn ngân sách nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới các doanh nghiệp vẫn phải đối diện với không ít khó khăn, vì vậy, để giúp cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển ổn định, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, đơn vị, địa phương đồng hành hỗ trợ, có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại... Các doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ

thuật, công nghệ thông tin để tăng năng suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp. Cùng với xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, các doanh nghiệp tích cực thi đua, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hoàn thành vượt mục tiêu doanh thu năm 2020, tạo đà cho phát triển năm 2021. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp phấn đấu nộp ngân sách nhà nước kịp thời, đủ và có số nộp phát sinh thêm góp phần giúp tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mạnh hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp góp phần bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao với quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tập trung đánh giá lại tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở. Kịp thời phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở. Làm rõ nguyên nhân tồn tại, khó khăn, vướng mắc ở từng nơi, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính

quyền các cấp tập trung giải quyết, không để trở thành điểm nóng về ANTT, không để chuyển hóa thành vấn đề chính trị phức tạp, ảnh hưởng đến bầu cử... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua của Công an tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo vệ tử xa Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kế hoạch bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, tử xa và tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, bảo đảm giữ vững ANTT trong mọi tình huống. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp tăng

cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Nắm tình hình dư luận các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các huyện, thành phố mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, khẩn trương hoàn thành việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm... Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp đã được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

KHÁC ĐUÁN

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến theo mức độ 3, giảm dần giải quyết theo mức độ 2, qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị và người dân về các TTHC. * Từ ngày 1/1 đến ngày 25/11/2020, Công an huyện Vũ Thư tiếp nhận, hoàn chỉnh 10.276 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), trong đó trên 5.000 CCCD được chuyển trả thẳng về địa chỉ yêu cầu. Để tạo thuận lợi cho công dân, Công an huyện Vũ Thư tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp, trả CCCD vào tất cả các ngày từ thứ hai

đến thứ sáu hàng tuần. Bộ phận một cửa tại đơn vị có lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ hướng dẫn người dân kê khai thông tin, thủ tục cấp CCCD... Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện triển khai dịch vụ chuyển trả CCCD về địa chỉ yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho công dân ở xa. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ tốt hơn và hướng đến sự hài lòng của người dân.

Đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến một người trọng thương đã ra đầu thú

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/11, lực lượng công an đã vận động đối tượng Bùi Xuân Đại, sinh năm 1987, trú tại phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19 giờ 15 phút ngày 23/11 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh (Kiến Xương), đồng thời tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn. Như Báo Thái Bình đã đưa tin: Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23/11,

tại khu vực trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ km13+250 đường 39B, đoạn qua địa phận xã Bình Minh (Kiến Xương) đã xảy ra vụ nổ súng khiến anh Bùi Huy Hoàng, trú tại xã Bình Minh (Kiến Xương) trọng thương. Trước đó, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh (Kiến Xương). Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều

tra, Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại, sinh năm 1987, trú tại phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

MỜI VIẾT BÀI CHO BÁO THÁI BÌNH TẾT TÂN SỬU 2021

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Báo Thái Bình tết Tân Sửu 2021; đa dạng các nội dung hấp dẫn trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn). Để ấn phẩm có nội dung phong phú, hấp dẫn, Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời bạn đọc và các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, gửi tranh, ảnh, video clip... cho Báo Thái Bình, nội dung tập trung phản ánh không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh дух nhà nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; gương người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, môn thể thao truyền thống, những phong tục, tập quán liên quan đến tết cổ truyền của dân tộc, phong tục đón tết độc đáo của các nước trên thế giới... Mỗi bài viết nên kèm theo từ 3 - 5 ảnh có nội dung phù hợp với chủ đề phần ảnh. Tin, bài, ảnh, video clip... công tác xin gửi về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc qua email: toasoan@baothaibinh.com.vn. Hạn cuối nhận tin, bài, ảnh: Ngày 5 tháng 1 năm 2021.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 26/11, thế giới đã ghi nhận hơn 60,8 triệu người nhiễm và gần 1,43 triệu người tử vong do Covid-19. Tính đến 18 giờ ngày 26/11, Việt Nam ghi nhận thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh về được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.331 bệnh nhân. Đến nay, đã 85 ngày Việt Nam không ghi nhận có bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng. Hiện 1.166 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 130 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 34 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, mới đây Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 24 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. .

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 26/11, số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 vẫn là 127 người. Trong ngày, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã tiếp nhận thêm 8 chuyên gia nước ngoài, nâng tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại đây lên 20 người. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 26/11 vẫn là 9.579 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 | 0227.3831.885

DANH SÁCH Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2020)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ	Số tiền ủng hộ
1	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình	88.651.242
2	Công ty Nhiệt điện Thái Bình	67.182.000
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen	50.000.000
4	Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - chi nhánh Thái Bình	50.000.000
5	Công an tỉnh	30.000.000
6	Trường Đại học Y Dược Thái Bình	30.000.000
7	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	30.000.000
8	Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng	30.000.000
9	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng	27.622.422
10	Bệnh viện Đa liễu Thái Bình	27.191.000
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	25.470.000
12	Bệnh viện Y học cổ truyền	25.298.600
13	Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà	23.456.000
14	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	23.042.000
15	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình	22.448.000
16	Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ	20.391.000
17	Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục	20.162.000
18	Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân	20.113.000
19	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	20.000.000
20	Liên đoàn Lao động tỉnh	20.000.000
21	Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long	20.000.000
22	Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị	20.000.000
23	Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình	20.000.000
24	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18.511.000
25	Bệnh viện Mắt Thái Bình	18.194.000
26	Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình	16.200.000
27	Trường Cao đẳng nghề Thái Bình (2 đợt)	15.778.000
28	Trường THPT Nguyễn Du, huyện Kiến Xương	15.300.000
29	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình	15.000.000
30	Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thái Bình	15.000.000
31	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thái Bình	15.000.000
32	Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình	15.000.000
33	Sở Tài chính	14.330.000
34	Bảo hiểm xã hội tỉnh	12.700.000
35	Sở Xây dựng	12.000.000
36	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.400.000
37	Sở Công Thương	10.423.633
38	Phân ban ni giới tỉnh	10.000.000
39	Viễn thông Thái Bình	10.000.000
40	Trường Chính trị tỉnh	10.000.000
41	Trường Đại học Thái Bình	10.000.000
42	Chi cục Hải quan Thái Bình	10.000.000
43	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed	10.000.000
44	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Bình	10.000.000
45	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình	10.000.000
46	Công ty Điện lực Thái Bình	10.000.000
47	Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình	10.000.000
48	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Thái Bình	10.000.000
49	Thanh tra tỉnh	9.099.000
50	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.866.000
51	Sở Giao thông Vận tải	8.064.000
52	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	7.492.000
53	Trường Trung cấp Nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ	7.226.000
54	Cục Thống kê Thái Bình	7.000.000
55	Sở Nội vụ	6.458.200
56	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	6.400.000
57	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	6.000.000
58	Sở Khoa học và Công nghệ	5.866.000
59	Trường Mầm non Hoa Hồng	5.383.000
60	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	5.219.800
61	Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh	5.025.000
62	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	5.000.000
63	Ban Dân vận Tỉnh ủy	5.000.000
64	Ban Dân vận Tỉnh ủy (cá nhân)	3.609.000
65	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	5.000.500
66	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	5.000.000
67	Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh Thái Bình	5.000.000
68	Bưu điện tỉnh Thái Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam	5.000.000
69	Hội Nông dân tỉnh	4.730.000
70	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	4.635.000
71	Bệnh tâm Phổi Thái Bình	4.450.000
72	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.210.000
73	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	4.000.000
74	Bệnh viện Tâm thần Thái Bình	3.750.000
75	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thái Bình	3.600.000
76	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh	3.090.000
77	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	3.060.000
78	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.000.000
79	Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình	3.000.000
80	Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm	2.979.000
81	Trung tâm Giám định y khoa tỉnh	2.789.000
82	Trung tâm Khuyếch công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình	2.262.100
83	Sở Ngoại vụ	2.310.000
84	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản - thủy sản Thái Bình	2.279.000
85	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	2.000.000
86	Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ	2.000.000
87	Chi cục Văn thư Lưu trữ	2.000.000
88	Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình	1.586.000
89	Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình	1.336.000
90	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	1.000.000
91	Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	760.000
	Tổng cộng	1.212.398.497

ỦY BAN MTTQ TỈNH